

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖ (๕/๒๕๕๓) วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๔.๑	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุคติ ประธานกรรมการ ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี กรรมการ ๑.๓ นายสาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ ๑.๔ รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ชวีญเมือง กรรมการ ๑.๕ นายจุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี กรรมการ ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง เลขาธิการ ๒. มอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ลำดับรองพิจารณาทบทวนข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ หากมีข้อแก้ไขให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	เลขาธิการสภา มหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการ กลั่นกรอง กฎหมายลำดับ รอง	๑. ดำเนินการให้นายก สภามหาวิทยาลัยลงนาม ในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา และได้แจ้งให้กรรมการ ได้รับทราบแล้ว ๒. คณะกรรมการ กลั่นกรองกฎหมาย ลำดับรองจะนำไป ประชุมหารือในการ ประชุมครั้งต่อไป
๔.๒	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม)	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองไป พิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของ กรรมการ และดำเนินการให้นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป	คณะกรรมการ กลั่นกรอง กฎหมายลำดับ รอง	ได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาทบทวน ร่าง ข้อบังคับ ดังกล่าวแล้ว โดยอยู่ระหว่างให้นายก สภามหาวิทยาลัยลงนาม ต่อไป

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๔.๓	การพิจารณารายงานผล การดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายงานผล การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุง ดำเนินการจัดทำสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา/กอง นโยบายและแผน	รับทราบข้อเสนอแนะ ของกรรมการและจะ นำไปปรับปรุงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป
๖.๑	ข้อเสนอแนะของ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย เรื่องการประชุมการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ	เลขาธิการสภา มหาวิทยาลัย	ได้นำเสนอไว้ในวาระเพื่อ ทราบของการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๗ (๖/๒๕๕๓) แล้ว

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>